

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 20/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Tập đoàn TECCO báo cáo quy hoạch dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TECCO giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chào đón, tạo điều kiện để lãnh đạo Tập đoàn về Thái Bình tìm cơ hội hợp tác đầu tư. Là người con của quê hương, ông Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh, nhất là những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đánh giá cao chủ trương xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 20/3, UBND tỉnh họp nghe báo cáo việc thu phí hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Hưng Hà.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được triển

mới kiểu mẫu của tỉnh. Vì vậy, TECCO rất mong muốn được về Thái Bình đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giúp người dân nông thôn có môi trường sống trong lành, ổn định, an toàn hơn. Cùng với đó, doanh nghiệp muốn đầu tư xây dựng các chung cư cao tầng, vùng trồng rau hữu cơ, khu du lịch nghỉ dưỡng. Nếu được tỉnh chấp thuận, TECCO cam kết sẽ triển khai thực hiện các dự án nghiêm túc đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp khác về đầu tư tại tỉnh để làm những điều tốt nhất cho quê hương. Ông Nguyễn Thế Mạnh đề nghị tỉnh sớm thống nhất về chủ trương đầu tư, bố trí quỹ đất để doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án; có cơ chế đặc thù hỗ trợ nhà đầu tư và đồng hành cùng với nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; góp phần mang lại nhiều lợi ích cho người dân Thái Bình, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tại hội nghị, sau khi nghe Tập đoàn TECCO giới thiệu thiết kế mô hình khu dân cư nông thôn

mới kiểu mẫu, các đại biểu đều sẽ cấp phép đầu tư. Về đề xuất chỉ đầu tư của Tập đoàn và cho rằng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu doanh nghiệp đề xuất phù hợp với chủ trương của tỉnh, mong muốn doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và hoan nghênh Tập đoàn TECCO có những đề xuất đầu tư dự án vào Thái Bình và thống nhất với các đề xuất của doanh nghiệp. Về đề xuất xây dựng các khu chung cư cao tầng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Thái Bình và các ngành liên quan xác định địa điểm cụ thể phù hợp với mong muốn nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện triển khai thực hiện. Cùng với đầu tư các khu chung cư cao tầng, TECCO có thể nghiên cứu địa điểm xây dựng các khu đô thị với quy mô diện tích từ 30 - 40ha. Về đề xuất đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị TECCO có văn bản đề xuất cụ thể, tỉnh sẽ chấp thuận

hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, điểm cuối tuyến vượt sông Hồng kết nối với tuyến phía Thái Bình thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.670 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 10/2014 và thông xe kỹ thuật tháng 11/2016. Một số hạng mục đã sinh bỏ sung được Bộ Giao thông Vận tải gia hạn thời gian thi công hoàn thành đến tháng 4/2017.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân, bàn các giải pháp cùng phối hợp để hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhanh chóng đưa tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào tuyến nối

và sau khi các ngành thẩm định sẽ cấp phép đầu tư. Về đề xuất đầu tư vùng trồng rau hữu cơ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tỉnh đang chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ đất đai, đã có doanh nghiệp về thuê đất của nông dân quy vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nếu TECCO muốn đầu tư sẽ lựa chọn vùng sản xuất và triển khai thực hiện ngay. Ngoài ra, đồng chí đề nghị TECCO nghiên cứu đầu tư xây dựng mô hình nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu ở một số địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu do TECCO đề xuất, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục ý kiến của các đại biểu hoàn thiện mô hình để triển khai thực hiện. Khi xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghiên cứu bố trí diện tích đất có chủ chiếm từ 65% trở lên, trong đó giảm diện tích đất xây dựng các công trình, tăng diện tích sân, vườn, ao tạc không gian, môi trường sinh thái trong lành. Diện tích đất công cộng từ 35% trở xuống, tăng diện tích đất giao thông, giảm diện tích mặt nước và cây xanh. Bao xung quanh khu nhà ở trong khu dân cư

- Ninh Bình vào khai thác, sử dụng cũng như việc tổ chức thu phí qua cầu Thái Hà.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương từ việc thống nhất chủ trương đến việc tích cực giải quyết từng bước phần vốn để thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng hoan nghênh các nhà đầu tư mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã chủ động triển khai thực hiện các dự án; đồng thời, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận

không xây tường mà là dậu các cây xanh. Đa dạng các hình thức kiến trúc và công năng của các ngôi nhà nhưng phải bảo đảm sự đồng nhất, hài hòa trong cả khu dân cư và phải mang dáng dấp, đặc trưng nhà ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khi thiết kế, nhà đầu tư bảo đảm sự tiện ích của toàn khu, đa dạng quy mô mỗi khu nhà phù hợp với nhu cầu của người dân. Về phương thức tính giá đất phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hệ số đầu tư thấp nhất, thu ngân sách cho Nhà nước cao nhất, phù hợp với nhu cầu và khả năng của người dân nông thôn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, sớm triển khai thực hiện các dự án.

Về những đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TECCO, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị doanh nghiệp cân cơ chế, chính sách nào có thể xuất cụ thể, nếu không trái với quy định của pháp luật Thái Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp.

MANH CƯỜNG

tải tham mưu các thủ tục tích thiết và phối hợp với nhà đầu tư nghiệm thu các hạng mục công trình làm cơ sở bàn giao, đưa vào sử dụng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nguồn vốn. Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà cần nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản chính thức về phương án thu phí cầu Thái Hà làm căn cứ để tỉnh triển khai thực hiện.

MINH HƯNG

kế hoạch sản xuất. Hiểu rõ về chủ trương, cơ chế tích tụ ruộng đất của tỉnh để thống nhất trong các thành viên HTX, thống nhất trong tổ chức sản xuất cũng như phân chia lợi ích và sản phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã trong hoạt động của HTX. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, sự linh hoạt, chủ động của HTX phải được đề cao, có cơ chế nhân sự mới doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó, HTX phải quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp nhân sự một cách hợp lý, tạo thể thống nhất trong công tác điều hành hoạt động. Ngoài ra, ban lãnh đạo HTX tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho các thành viên HTX, góp phần giữ vững thành tích đi đầu trong xây dựng mô hình HTX trên địa bàn tỉnh.

Đổi lại Quy TDND Bình Minh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn

THIỆN AN

trung với trên 3.000ha diện tích bãi triều nuôi ngao và 3.000ha nuôi tôm. Kết quả sản xuất thủy sản năm 2018 đạt 229.142 tấn, giá trị đạt 4.687,086 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.142 xã năm 2018, tổng công suất máy 122.509,89CV. Sản lượng khai thác đạt 79.600 tấn; giá trị đạt 1.226,57 tỷ đồng.

quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của huyện trong thời gian cấp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nhất là ở cấp cơ sở; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm tình trạng đơn thư vượt cấp; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

KIẾN XƯƠNG Bệnh đạo ôn hại lá cao điểm gây hại từ ngày 20/3 - 20/4

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kiến Xương, vết bệnh đạo ôn đã xuất hiện trên các giống BC15, TBR225, Q5, TBR1, nếp các loại với tỷ lệ bệnh rải rác, nơi cao từ 3 - 5% diện tích, tập trung ở các xã: Bình Định, Hồng Tiến, Bình Nguyên, Vũ Hòa, Quang Bình, An Ninh... Theo dự báo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, với điều kiện thời tiết âm u, có mưa trong những ngày tới, bệnh đạo ôn hại lá cao điểm gây hại từ ngày 20/3 - 20/4.

Để bảo vệ lúa xuân, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đề nghị nông dân tiếp tục thực hiện các biện pháp chăm sóc: tỉa dặm, vệ sinh loại bỏ cỏ lồng vục, cỏ bờ, khẩn trương hoàn thành bón thúc. Đối với những diện tích bị nhiễm đạo ôn không nên để ruộng bị khô nước, không được bón đạm đơn, phun phân bón qua lá, các chất kích thích sinh trưởng; nếu xuất hiện tỷ lệ bệnh từ 3% trở lên thì tranh thủ thời tiết tạnh ráo phải tổ chức phun trừ ngay bằng thuốc hóa học. Với những ruộng bị nặng phải cắt, tiêu hủy lá bị bệnh sau đó mới phun, phun kép lại lần các nhau từ 5 - 7 ngày.

NGÂN HUYNH

Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA...

(*Tiếp theo trang 1*)

được các địa phương thực hiện theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại như dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển phục vụ cho tiêu hủy lợn bệnh chưa đảm bảo yêu cầu, vị trí tiêu hủy chưa phù hợp, hố chôn phát sinh mùi gây ô nhiễm môi trường sau tiêu hủy...

Để việc tiêu hủy lợn bệnh được thực hiện theo đúng quy định về chuyên môn, không làm phát tán, lây lan mầm bệnh và đảm bảo đầy đủ hồ sơ tiêu hủy theo quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ công tác của tỉnh chỉ đạo thực hiện vệ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn tại huyện Hưng Hà. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo chính quyền các địa phương có dịch chủ động bố trí vị trí tiêu hủy lợn bệnh; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện tiêu hủy lợn (dụng cụ làm chết lợn trước khi tiêu hủy, máy móc để đào hố tiêu hủy, phương tiện vận chuyển lợn ra nơi tiêu hủy, vật tư che chắn, bao gói lợn...) đảm bảo không làm phát tán, lây lan dịch bệnh do hoạt động tiêu hủy lợn bệnh và không gây ô nhiễm môi trường; huy động đủ lực lượng để xác minh, kiểm đếm, tiêu hủy lợn đúng đối tượng tiêu hủy; lập và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tiêu hủy lợn theo quy định; tránh tình trạng né năng, lợi dụng chính sách hỗ trợ, kiểm đếm sai số lượng, trọng lượng hoặc tiêu hủy đàn lợn không mắc bệnh... Hàng ngày cập nhật số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy của từng hộ chăn nuôi, thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh xã và niêm yết công khai để người dân cùng tham gia giám sát.

- Tiếp tục tăng cường cán bộ bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn (xác minh dịch bệnh, kiểm đếm số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy, hồ sơ tiêu hủy...); kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm theo quy định.

- Địa phương nào để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành văn bản hướng dẫn quy trình tiêu hủy lợn bị bệnh đảm bảo không làm phát tán dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cấp phát bảo hộ lao động hỗ trợ của tỉnh cho các địa phương để thực hiện tiêu hủy lợn theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát môi trường tại khu vực có lợn tiêu hủy, kịp thời hướng dẫn xử lý sự cố ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

5. Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn; Tổ công tác của tỉnh chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn tại huyện Hưng Hà: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý ổ dịch tại các địa phương; tích cực kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy, hồ sơ tiêu hủy lợn bệnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong tổ chức thực hiện của các địa phương; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm trong xử lý dịch, bệnh tại cơ sở.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch; đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn bệnh tại cơ sở.

Nhận Công văn này, yêu cầu Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ công tác của tỉnh chỉ đạo thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn tại huyện Hưng Hà, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung triển khai thực hiện.

THÀNH ỦY THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/11/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng... Đồng thời, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ

tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị.

Giá điện tăng 8,36% từ ngày 20/3

Theo quyết định vừa được Bộ Công Thương ban hành, từ ngày 20/3, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ mức 1.720,65 đồng/kWh lên mức 1.864,04 đồng/kWh (+8,36%). Để bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất của khách hàng trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình tích cực khuyến cáo khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả như: tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết; lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, thiết bị điện tiết kiệm năng lượng; sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời... Việc khách hàng tiết kiệm điện không chỉ giảm chi phí của gia đình mà còn giảm áp lực đầu tư phát triển nguồn điện, tạo điều kiện cho ngành điện đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng cung ứng điện.

MANH THẮNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG